

บทที่ ๑

บทนำ

ที่มาและความสำคัญ

หากจะถามว่าโฆษณามีความสำคัญต่อเรามากน้อยเพียงไร คำตอบที่ได้รับ อาจจะมากบ้าง น้อยบ้างแตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่เห็นจะต้องยอมรับกันก็คือ ทุกวันนี้ โฆษณาได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ และแทรกอยู่เป็นระยะ ๆ ตามสื่อต่าง ๆ ซึ่งเราจะพบเห็นได้ในระหว่างการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในสื่อสิ่งพิมพ์อย่างหนังสือพิมพ์และนิตยสาร อันเป็นสื่อที่นิยมใช้เผยแพร่ ชิ้นงานโฆษณาไปสู่ผู้อ่าน

โฆษณาบางชิ้น ที่ผ่านสายตาอาจจะดูไม่น่าสนใจ แต่ในขณะเดียวกัน โฆษณาบางชิ้นก็อาจจะกระตุ้นให้เราเกิดความต้องการหรืออยากลองซื้อสินค้ามาใช้ ซึ่งฝ่ายสร้างสรรค์ในบริษัทโฆษณา จะมีหน้าที่สำคัญในการสร้างความน่าสนใจให้กับโฆษณาชิ้นหนึ่ง ๆ ขึ้นมา โดยเฉพาะในส่วนของการเขียนข้อความโฆษณานั้น จะมีผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงคือ ก๊อปปี้ไรท์เตอร์หรือ นักเขียนข้อความโฆษณาซึ่งในสื่อสิ่งพิมพ์นั้น ก๊อปปี้ไรท์เตอร์จะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก อันเนื่องมาจากลักษณะของตัวสื่อ ที่จะต้องมีพฤติกรรมการใช้โดยการอ่าน ดังนั้นการให้ข้อมูลหรือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสินค้าจึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในโฆษณาสิ่งพิมพ์

สื่อแต่ละสื่อล้วนแต่มีความแตกต่างกันออกไป ในสื่อสิ่งพิมพ์เองก็เช่นเดียวกัน ก๊อปปี้ไรท์เตอร์จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับองค์ประกอบของตัวสื่อ รู้จักเทคนิคและวิธีการที่จะเขียนข้อความโฆษณาลงไปในสื่อ รวมทั้งการฝึกฝน เพื่อให้เกิดความชำนาญอันจะเป็นรากฐานไปสู่ความเป็นก๊อปปี้ไรท์เตอร์ที่เก่งในอนาคต

จากความสำคัญนี้ นำมาสู่ที่มาของการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ ทั้งจากตำราและประสบการณ์ในการฝึกงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในส่วนของ

การเขียนข้อความโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในแง่ทฤษฎีและปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

- ๑ ให้ทราบถึง บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของก๊อปปีไรท์เตอร์ในงานโฆษณา โดยเฉพาะในสื่อสิ่งพิมพ์
- ๒ เพื่อศึกษาเทคนิคการเขียนข้อความโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์

วิธีการศึกษา

- ๑ โดยการฝึกงานในตำแหน่ง ก๊อปปีไรท์เตอร์ที่บริษัทเอกเซสแอนด์แอสโซซิเอตส์จำกัด
- ๒ ค้นคว้าจากตำรา และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวกับงานโฆษณา
- ๓ จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และสอบถามผู้เกี่ยวข้อง

ขอบเขตการศึกษา

สารนิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาถึง บทบาทหน้าที่รวมทั้งเทคนิควิธีการต่าง ๆ สำหรับนักเขียนข้อความโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งในสื่อสิ่งพิมพ์ก็จะจำกัดเฉพาะหนังสือพิมพ์และนิตยสารเท่านั้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

จากการที่มีโอกาสได้เข้ารับการฝึกงาน ในบริษัทเอกเซสแอนด์แอสโซซิเอตส์ทำให้ผู้เขียนได้สัมผัสกับบรรยากาศของการทำงานจริง ซึ่งแตกต่างไปจากการศึกษาแล้วเรียนในมหาวิทยาลัย ความรู้ที่ผู้เขียนได้รับเพิ่มเติม ได้นำมารวบรวมประกอบการเขียนสารนิพนธ์ฉบับนี้ขึ้น โดยมุ่งหวังว่านอกจากจะเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้เขียนเองแล้ว ยังสามารถจะเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาสำหรับผู้สนใจทางด้านนี้ต่อไป